
 

 

 

 

Q&A : OPP Day Year end 2022 

วนัพุธท่ี 8 มีนาคม 2566 

 

1. บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มรายได้ เพิ่มลูกค้าของธุรกิจบริการเครือข่ายกับ ดาต้า เซ็นเตอร์ ภายใน 2-3 ปีนี้

อย่างไร  เพราะว่ามีอตัรากาํไรท่ีดกีว่าธุรกจิติดตั้งเครือข่าย 

ตอบ บริษทัฯ จะสร้างเพิ่มท่ี 1.5 เมกะวตัต์ สําหรับDay 3 0.5 เมกะวตัต์จะ Reserve ไวใ้ห้กบัลูกคา้รายเก่า 

และอีก 1 เมกะวตัต ์บริษทัฯ พยายามจะขายไปหาลูกคา้ โดยท่ีเราอยากจะหาลูกคา้ทุกราย แต่ก็พยายามจะ

โฟกสัลูกคา้รายสาํคญัๆ เป็นหลกั 

2. ธุรกจิดาต้า เซ็นเตอร์ของ ITEL จะสามารถแข่งขันกบัคู่แข่งระดบั Global ท่ีมีสาขา Backup ข้อมูลอยู่ท่ัว

โลกได้อย่างไร 

ตอบ Global player เข้ามา โดยมี 2 option คือ เช่า กับ สร้าง การสร้างต้องใช้เวลา การเช่าข้ึนใช้ได้เลย 

เพราะฉะนั้น บริษทัฯ เช่ือว่า global player เวลาเขา้มา เขาจะมี strategy ทั้งไฮบริด สร้างดว้ย เช่าดว้ย ซ่ึงเรา

จะเล่นบทในเร่ืองของการเป็นผูใ้หเ้ช่า แลว้เขาก็มาเช่าเรา แลว้เราก็มีมาตรฐานระดบัโลก เราเป็นมาตรฐานท่ี 

certified uptime tier standard ซ่ึงทาํให้เราไดรั้บความไวว้างใจ รวมไปถึงพาร์ตเนอร์ของเราท่ีไม่ไดมี้ดาตา้ 

เซ็นเตอร์แค่ท่ีเมืองไทย ยงัมีท่ีออสเตรเลีย ฝร่ังเศส ฯลฯ แลว้กมี็เร่ืองของฐานทุนท่ีค่อนขา้งแขง็แรง ทาํใหเ้รา

เป็นตวัเลือกท่ีดี และพิสูจน์มาแลว้วา่เรามีลูกคา้ระดบัโลกมาใชบ้ริการกบัเราแลว้ 

3. ทิศทางผลดาํเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2566 การรับงานใหม่ ประมูลงานใหม่ และงบลงทุนปีนี ้ใช้ด้านใดบ้าง 

ตอบ  หากมองในภาพใหญ่ บริษทัฯ อยากเห็นตวัเลขโตไปท่ีประมาณ 3,500 - 3,700 ลา้นบาท ประกอบไป

ดว้ย 1,700 ลา้น บวก 1,900 ลา้น น่ีคือตวัเลขท่ีเราอยากเห็น สําหรับงบลงทุน ปัจจุบนัยงัไม่มี significant 

ลงทุนสาํคญัๆ ยกเวน้การลงทุนใน Day-3 ดาตา้ เซ็นเตอร์ ซ่ึงเรามีความคิดท่ีจะลงทุนประมาณ 75-100 ลา้น 

ซ่ึงสัดส่วน D/E ประมาณ 1:1 อนันั้นคือแผน เพราะฉะนั้นเราน่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 50-100 ลา้น 

Maximum ในความเป็นจริงจะมีเร่ืองของการ financing เร่ืองของ debt financing ดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีไม่ไดใ้ช้

งบลงทุนมากมาย ส่วนถดัไปก็คือเงินท่ีมีอยู่ เราอาจจะไปดู M&A ในบริษทัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะเป็นแผนขั้น



 

 

ต่อไปท่ีเราจะดาํเนินการ ในเร่ืองของงานใหม่ๆ ทางบริษทัฯ มีเร่ืองของงานติดตั้งท่ีไดม้าแลว้ อยา่งท่ีไดอ้ปั

เดตไป ค่ายสีเขียว 249 ลา้นบาท และค่ายสีแดงท่ีเราคาดวา่จะไดอี้กประมาณ 290 กวา่ลา้น ซ่ึงกอ็ยูร่ะหวา่งไฟ

นอลต่างๆ แลว้ก็มีเร่ืองของ Installation สาํหรับ Solar เสาโทรคมนาคม ท่ีจะเป็น major theme ซ่ึงผมเช่ือว่า

ภายในส้ิน Q1 หรือตน้ Q2 เราน่าจะเห็นภาพท่ีค่อนขา้งชดัเจน เรามีฐานลูกคา้ท่ี strong และช่ืนชอบในบริการ

ของเรา เพราะฉะนั้นรายไดป้ระมาณ 1,000-1,200 ลา้นต่อปี เราน่าจะทาํไดใ้นส่วนน้ี งานประมูลใหม่ๆ หรือ

งานท่ีเราไปนาํเสนอบริการทั้งทางภาครัฐและเอกชน ทางบริษทัฯกค็งมีงานเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  

4. แนวโน้มรายได้และกําไรของธุรกิจ data service ใน Q1/23 และ Q2/23 น่าจะใกล้เคียงกับ Q4/22 ไหม 

เพราะยงัไม่ได้ต่อสัญญา USO1 

ตอบ หากยงัไม่ไดต่้อสัญญา USO ก็จะมีรายไดท่ี้หายไป ในขณะท่ีทางบริษทัฯ ตอ้งรอให้การเซ็นสัญญาใน

เร่ืองของงาน values add service ต่างๆ เขา้มา ซ่ึงจะช่วยดึง margin กลบัไป โดยตอนน้ีเรากพ็ยายามดูวา่มนัมี

ตวัแปรไหนบา้งท่ีสามารถทาํไดใ้นเร่ืองของการควบคุม GP margin โดยหากมองภาพใหญ่ เราเช่ือวา่จะอยูท่ี่

ประมาณ 20-25%  

5. ปัจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกค้าท่ีใช้บริการ Data Service อยู่กี่ราย และทีมผู้บริหารประเมินว่าด้วย 

Resource ปัจจุบันจะสามารถให้บริการลูกค้า Data Service ได้สูงสุดกีร่าย 

ตอบ บริษทัฯ มีลูกค้าในมืออยู่ประมาณ 880 ราย utilization อยู่ท่ี 62 เปอร์เซ็นต์ เราเช่ือว่าส่ิงท่ีเรามีอยู่

ปัจจุบนัยงัสามารถเพิ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน ตามสภาวะของตลาด ซ่ึงจะมีทั้งหมด 3 มุมมอง โดยมุมท่ี 1 คือตลาด

ท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Data Service อยูแ่ลว้ ยกตวัอยา่งเช่น ร้านอาหารอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งใช ้MPLS 

ไม่ตอ้งใช ้Data Service อาจจะใชอิ้นเทอร์เน็ตก็ได ้แต่ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าร้านอาหารต่างๆ ท่ีมีเครือหรือมี

สาขา เร่ิมมีการนาํระบบเขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน ยกตวัอยา่งเช่น ร้านอาหารโอก้ะจู๋ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นลูกคา้

ของบริษทัฯ เพราะฉะนั้นแลว้เราจะเห็นวา่กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยพวกน้ี ท่ีเป็นลกัษณะ SME โตข้ึนมา กจ็ะเร่ิมใช้

บริการท่ีเป็น Data Service มากข้ึน เพราะมีความมัน่คงกวา่ เสถียรกวา่ และสามารถส่งขอ้มูลต่างๆ ไดดี้กวา่ 

อนัน้ีก็คือส่ิงท่ีบริษทัฯได้ดาํเนินการ รวมไปถึงสาขาเหล่านั้น มีกลอ้ง CCTV แทนท่ีจะเก็บไวท่ี้สาขา ก็

สามารถส่งมารวมท่ีศูนยก์ลาง เพื่อรอบรับความตอ้งการใชง้านจากขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงก็สามารถทาํตรงนั้นได ้

ส่งผลให้ MPLS เขา้มามีบทบาทสําคญั ก็จะเป็นตวัหน่ึงท่ีทาํให้ตลาดเติบโต มุมท่ี 2 คือตลาดลูกคา้ท่ีใช้

บริการอยู่แลว้ แต่มีการขยายสาขา ทางบริษทัฯก็สามารถเขา้ไปแข่งขนัในเร่ืองน้ีได ้หรือแมก้ระทัง่ไม่ใช่

ลูกคา้ของเรา เราก็เขา้ไปแข่งขนัได ้มุมท่ี 3 ก็คือลูกคา้ท่ีเป็น Global Player ท่ีมา เขาก็ตอ้งใชบ้ริการท่ีดี กลุ่ม



 

 

น้ีก็จะเป็นลกัษณะท่ีเราจะเขา้ไปหาลูกคา้เหล่าน้ีได ้ทางบริษทัฯมี resource เพียงพอ ท่ีสามารถให้บริการกบั

ลูกคา้ได ้เราไม่ลิมิตวา่จะเป็นจาํนวนเท่าไร ก่ีราย แต่พยายามควบคุมไม่ใหเ้กิน 80 เปอร์เซ็นต ์ไม่ใหเ้กิดเร่ือง

ของ traffic conjunction ต่างๆ  

6. โอกาสในการต่อสัญญากบั สํานักงานกสทช. 

ตอบ การต่อสญัญามีโอกาสเกิดข้ึนทั้งไดแ้ละไม่ได ้แต่เรียนวา่เราเป็นผูใ้หบ้ริการเดิมท่ีใหบ้ริการอยูแ่ลว้ และ

สาํนกังานกสทชกล็งทุนในการใหเ้ราเป็นผูรั้บติดตั้งโครงข่าย เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะทาํใหก้สทชต่อสญัญา

กบัเรา หรือวา่ใชบ้ริการกบัเราต่อ กมี็โอกาสเป็นไปไดสู้ง ทางบริษทัฯ ค่อนขา้ง positive ในมุมน้ี 

7. ดแีทคควบรวมทรูกระทบงานของ ITEL ไหม ถ้าหากมีการรวมเสาสัญญาณ 

ตอบ Opportunity ท่ีจะเกิดข้ึน หน่ึงก็คือเร่ืองของการใชโ้ครงข่าย มีการเปล่ียนจากโครงข่ายใดๆ ก็แลว้แต่ท่ี

ค่ายสีฟ้าใชอ้ยู ่แลว้มาใชโ้ครงข่ายของทรู หรือใชโ้ครงข่ายของเรา อนัน้ีก็จะไดป้ระโยชน์มากข้ึน อนัท่ีสอง

คือถา้เขามีการรวมเสาสัญญาณมากเท่าไรก็แลว้แต่ จะทาํให้ปริมาณเสาท่ีทรูมีอยู่เพิ่มสูงข้ึน เราก็อาจจะมี 

opportunity ในเร่ืองของธุรกิจทางดา้นการติดตั้งให้กบั Solar แต่ตอ้งเรียนว่าการรวมเสาจริงๆ อาจจะไม่ได้

เป็น positive term เท่าไร เพราะวา่พื้นท่ีการใหบ้ริการของค่ายมือถือทุกเจา้ จริงๆ เขาก็จะตั้งเสาอยูใ่กล้ๆ  กนั 

เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ไดม้องตรงน้ีเป็น positive สาํหรับเราเท่าไรในการควบรวมเสาสัญญาณ แต่เราก็มี

สายสัมพนัธ์ท่ีดี แล้วก็ทาํงานกับทรูมายาวนาน เป็นไม่ก่ีบริษัทท่ีเซ็นสัญญาระยะยาว 10 ปีกับทรูได้ 

เพราะฉะนั้นเราเช่ือวา่เราน่าจะสามารถท่ีจะ maintain ตรงน้ีได ้แลว้การใหบ้ริการของเรา ก็เป็นบริการท่ีเขา

เห็นศกัยภาพเราอยูแ่ลว้ เป็นเร่ืองของความมัน่ใจ 

8. บริษัทฯ มีแผนจะรับติดตั้ง Solar Roof บ้างไหม 

ตอบ Solar Roof ท่ีเป็นบา้น เป็น retail ไม่ไดรั้บทาํ เน่ืองจากไม่ใช่ area of expertise ของบริษทัฯ แลว้ก็เขา้

ไปแข่งขนักบัคนอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่พื้นท่ีท่ีเป็น expertise เราจะใชที้มงาน กองงานของบริษทัฯ ท่ีเรามีอยู่ 

เขา้ไปติดตั้งตามเสาโทรคมนาคม ในขณะเดียวกนัเสาโทรคมนาคม player ท่ีติดตั้งตามโรงงาน ตามบา้น ก็

ไม่อยากทาํ เพราะว่การขบัรถเพียงเพื่อติด 4 - 5 แผ่น อาจจะไม่คุม้ เพราะฉะนั้นเราเช่ือว่าการพยายามจะเอา

ส่ิงท่ีเรามี จุดแข็งท่ีเราโดดเด่น ไปหาตลาดท่ีใช่ ซ่ึงวนัน้ีเราเช่ือว่าการติดตั้ง Solar สําหรับเสาโทรคมนาคม

คือตลาดท่ีใช่  player ณ ปัจจุบนั ยงัไม่เยอะ และถา้ถึงขั้นท่ีตอ้งแข่งขนั เราก็สามารถพูดได้ว่าเราติดตั้ง



 

 

ทั้งหมดก่ีตน้แลว้ ทาํใหส้ร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ได ้โดยท่ีไม่ตอ้งไปเร่ิมนบัหน่ึงใหม่กบัคนท่ีอาจจะตอ้ง

เร่ิมนบัหน่ึงใหม่ ในเร่ืองของการ training, certification หรืออ่ืนๆ  

9. บริษัทจะถือหุ้น Blue Solution หลงัจาก IPO กีเ่ปอร์เซ็นต์ 

ตอบ Policy ตรงน้ียงัไม่มีความชัดเจนใดๆ บริษทัฯ ตั้ งใจท่ีจะถือหุ้น Majority ใน Blue Solution แล้วก็ 

console เขา้มาในงบของ ITEL ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเองยงัคิดว่าเงินลงทุนท่ี ITEL และผูถื้อหุ้น ITEL ไดร่้วมกนั

ลงทุนในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2022 มาจนถึง spin off เน่ีย เราอาจจะมีการขายหุน้บางส่วนออกมาเพื่อคืน

เงินลงทุนตรงน้ีกลบัมาให ้ITEL และผูถื้อหุน้ของ ITEL เป็นแค่กรอบความคิด แต่ยงัไม่ใช่ solid  หากมีอะไร 

solid จะอปัเดตใหท้ราบอีกคร้ัง แต่เราเช่ือวา่ Blue Solution เป็นบริษทัท่ีดี แลว้กมี็ synergy กบัเราดว้ย 

10 งานของ Blue Solution มีส่วนท่ีทับซ้อนกบั ITEL บ้างไหม 

ตอบ จริงๆ แลว้ ITEL สามารถไปติดตั้งอุปกรณ์เองไดไ้หม ITEL สามารถไปวิ่งงาน ไปเดินงาน ไปอะไร

ต่างๆ ไดไ้หม จริงๆ ตอ้งบอกวา่เราทาํได ้เพราะลกัษณะงานคือ System Integrator แต่ถามวา่มนัใช่ expertise 

ของเราไหม ITEL ดูแลลูกคา้หลากหลาย Blue Solution ดูแลลูกคา้เป็นกระจุก เป็นท่ีๆ ไป เพราะฉะนั้นจริงๆ 

แลว้ธรรมชาติของการโฟกสัลูกคา้กระจาย กบัโฟกสัลูกคา้เป็นท่ีๆ นั้นไม่เหมือนกนั หากมองในเชิงลึกก็จะ

เห็นวา่ไม่ไดท้บัซอ้นกนั ดว้ยวิธีการทาํงานท่ีแตกต่าง และ nature ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั แต่ถา้มองเป็นเน้ือ

งานว่าทาํไดไ้หม ก็อาจจะทบัซ้อนกนัในมุมของเน้ืองาน แต่สุดทา้ยแลว้ตอนจบของภาพน้ี ITEL บวก Blue 

Solution มี synergy แทนท่ี Blue Solution จะไปจา้งคนอ่ืนติดตั้ง Fiber Optic แต่เรามีคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอยูแ่ลว้ 

ในพื้นท่ีใดๆ ก็แลว้แต่ เขาจา้งเราถูกกว่า ไดก้าํไรมากข้ึน จากท่ีเขาตอ้งไปเช่าคนอ่ืน เป็นตน้ เพราะฉะนั้น

พวกน้ีกจ็ะทาํใหเ้กิด synergy ในกลุ่มของเราได ้ 

11. ต้นทุนทางการเงินท่ีเป็นดอกเบีย้ลอยตัว มีสัดส่วนเท่าไร 

ตอบ ตน้ทุนทางการเงินตอนน้ี ดอกเบ้ียลอยตวัเป็น 2 ใน 3 ของหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีดอกเบ้ีย  เรียนว่าปีท่ีแลว้ 

หน่ึงในนั้นท่ีอยากพูดถึง กาํไรเราเพิ่มข้ึนจากปี 2021 แค่หน่ึงลา้น เป็น 252 ลา้น อาจจะดูนอ้ยไป จากเป้าท่ี

เราเคยตั้งไว ้320 ลา้น แต่ถา้ไปดูในเชิงของ finance cost ปีท่ีแลว้ เรากระโดดข้ึนไปท่ี 144 ลา้น จากเป้าจริงท่ี

ควรจะเป็นอยู่ท่ีประมาณ 90-100 ลา้น 144 ลา้นท่ีข้ึนมาจากเป้า ก็เกิดจากการเก็บเงินไม่ไดข้องเรา ท่ี carry 

กนัมาเป็นระยะเวลานาน แลว้เราตอ้งเสียดอกเบ้ียในส่วนนั้น ก็เลยเป็นท่ีมาท่ีเรายอมแลกท่ีจะแลกสัญญากบั

ลูกคา้ แลว้กข็อเป็นการเกบ็เงิน เพราะฉะนั้นปีน้ีเป้าหมายหลกัท่ีเราวางไวคื้อพยายามควบคุม finance cost ให้



 

 

อยูท่ี่ประมาณ 90-100 ลา้น ซ่ึงเราเช่ือวา่เราเก็บเงิน majority ส่วนใหญ่เก็บมาไดห้มดแลว้ USO2 การเก็บเงิน

เขา้ท่ีดีกวา่ USO1  เพราะฉะนั้นไม่เกิดปัญหาน้ีในอนาคตอยา่งแน่นอน เราจะมีประสิทธิภาพในเร่ืองของการ

เกบ็เงินท่ีดีข้ึน 

 

  

 

 

 


